

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2017, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2023

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, hôm nay, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ 2013-2017

I. BỐI CẢNH CHUNG:

Kinh tế vĩ mô và TTCK giai đoạn 2013-2017

Kinh tế thế giới giai đoạn 2013 – 2017 đã hồi phục sau khủng hoảng toàn cầu năm 2008 và khủng hoảng nợ công Châu Âu năm 2012. Các nền kinh tế đầu tàu tăng trưởng tốt và được dẫn dắt bởi Mỹ và khu vực Eurozone. Trong nước, kinh tế Việt Nam đã chính thức chạm đáy năm 2012 và bắt đầu xu hướng đi lên từ năm 2013 cho đến cuối năm 2017. Các cân đối vĩ mô cơ bản được giữ vững do Chính phủ tập trung ổn định vĩ mô và cải thiện môi trường kinh doanh. Áp lực lạm phát giảm khiến mặt bằng lãi suất giảm mạnh và đạt mức hợp lý. Tỷ giá diễn biến ổn định, dự trữ ngoại hối dồi dào hơn. Nhìn chung trong 5 năm vừa qua, NHNN vẫn giữ kiên định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ nói lỏng có kiểm soát, với mức tăng cung tiền và tín dụng vừa phải đảm bảo hỗ trợ tăng trưởng song không gây bất ổn vĩ mô. Tuy nhiên, Chính sách tài khóa không còn nhiều dư địa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khi thâm hụt ngân sách năm 2017 vẫn duy trì mức cao mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực để cải thiện.

TTCK Việt Nam trong 5 năm qua diễn biến khả quan nhờ các chính sách mới như: giảm thuế chuyển nhượng chứng khoán, kéo dài thời gian giao dịch, nới biên độ giao dịch, điều chỉnh tỷ lệ giao dịch ký quỹ... Đồng thời, công tác tái cấu trúc TTCK được đẩy mạnh, đặc biệt là vấn đề sắp xếp lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán và việc ban hành các quy định mới về quỹ mở đã tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, TTCK giai đoạn này cũng không tránh khỏi những lúc biến động mạnh do sự kiện biển Đông và sụt giảm giá dầu thế giới. Để đưa TTCK Việt Nam hoạt động ổn định hơn phù hợp với chuẩn mực quốc tế, từ năm 2015 trở đi, nhiều chính sách liên quan đến TTCK được ban hành tạo nên môi trường hoạt động thông thoáng cho nhà đầu tư như: Chính thức nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, xác lập lộ trình và định hình khung pháp lý cho TTCK phái sinh, rút ngắn thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ... Năm 2016, hàng loạt doanh nghiệp lớn lên sàn, quá trình thoái vốn nhà nước được đẩy mạnh là yếu tố hỗ trợ cho sự tăng trưởng của TTCK. Đáng chú ý, TTCK năm 2017 tăng trưởng mạnh với chỉ số VN Index đạt 984 điểm tại ngày 31/12/2017, tăng 48% so với cùng kỳ. Đây cũng là năm giá trị giao dịch trung bình phiên tăng mạnh trong đó có sự tham gia tích cực của khối ngoại, các cổ phiếu quy mô vốn lớn đồng loạt lên sàn, sự ra đời của thị trường chứng khoán